



ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่างๆ ของโรงเรียน
ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามที่โรงเรียนเถินวิทยา ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๕ วัน ไปแล้วนั้น บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวในเขตพื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอใกล้เคียงได้คลี่คลายไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ และระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายในอำเภอเถิน ทางสาธารณสุขอำเภอเถินได้มีมาตรการการควบคุมกรณีมีบุคคลมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดประกอบกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นการเปิดการจัดการเรียนแบบที่ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนเถินวิทยาจึงประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่างๆ ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปตามรายละเอียดดังนี้

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มาเรียนแบบ On site โดยเข้าชั้นเรียนทุกคน โดยจำนวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดหรือเพิ่ม ขยายขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม
๒. ครูจัดวิธีการเรียนการสอนแบบ On site ที่ห้องเรียน
๓. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติให้นักเรียนทำกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงตามปกติ (ต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการ)
๔. ถ้ามีผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียน เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงให้นักเรียนแจ้งผู้บริหารหรือครูทราบทันที
๕. ถ้าครู บุคลากรทางการศึกษา หรือนักเรียน หากพบว่ามีอาการที่น่าสงสัยให้ไปตรวจและรายงานผลให้โรงเรียนทราบ เพื่อรายงานต้นสังกัดต่อไปและข้อมูลส่วนบุคคลจะปกปิดเป็นความลับ

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดลำปางและมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่ทางโรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ <https://www.facebook.com/informationTWS> หรือ <http://www.tws.ac.th> และกลุ่มไลน์ประจำชั้นนักเรียน / ผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๙๑๖๒๔ หรือครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้นเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิโรจ หลักมัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา